

## เดือนแห่งการภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ : ช่วงเวลาแห่ง ‘ความหวัง’ และ ‘การเฉลิมฉลอง’

❖ พี่น้องที่รักครับ... เรายังคงอยู่ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งพระศาสนจักรเชิญชวนเราให้ร่วมกัน ‘ภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ’ เพื่อเป็นการระลึกถึงและสวดภาวนาให้กับพี่น้องของเราที่จากโลกนี้ไปแล้ว รวมทั้งเป็นช่วงเวลาที่เราควรจะได้ไตร่ตรองถึงความเปราะบางของชีวิตเราแต่ละคน และคิดถึงความสำคัญของการทะนุถนอมคนรอบข้างที่เรารัก เป็นต้นคนในครอบครัวด้วยครับ



❖ ขณะเดียวกัน ช่วงเวลานี้เองก็ยังเป็นช่วงเวลาแห่งความหวังถึงการกลับคืนชีพของบรรดาผู้ตาย รวมถึง ‘ชีวิตนิรันดร’ ที่กำลังรอคอยเราทุกคนอยู่เช่นกันครับ...

❖ โอกาสนี้ ผมจึงอยากจะชวนพี่น้องร่วมกันไตร่ตรองถึงความหมายของ ‘การภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ’ และวิธีที่เราจะฉลองวันนี้ได้ดีที่สุดครับ

❖ ประการแรก เราควรเข้าใจว่า ‘การภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ’ ไม่ใช่การที่เราจะมาเตร้าโศกเพื่อบรรดาผู้ตายนะครับ แต่เป็นช่วงเวลาแห่ง ‘ความหวัง’ และเป็นช่วงเวลาที่เราควรจะร่วมกัน ‘เฉลิมฉลอง’ ครับ... ฉลองความจริงที่ว่า เวลานี้บุคคลที่เรารักทั้งหลายได้ไปพำนักอยู่อย่างสันติสุขกับพระเจ้าแล้ว และเราก็หวังว่าสักวันหนึ่ง พวกเขาจะกลับเป็นขึ้นมารับชีวิตสมบูรณ์นิรันดร

❖ ประการที่สอง เราควรสวดภาวนาให้กับพี่น้องของเราที่จากโลกนี้ไปแล้ว ด้วยการร่วมมิสซา สวดสายประคำ หรือเพียงแค่ภาวนาในใจ คำอธิษฐานของเราสามารถช่วยบรรเทาความทุกข์ทรมานของดวงวิญญาณในไฟชำระ และนำพวกเขาให้เข้าใกล้ ‘พระอาณาจักรสวรรค์’ มากยิ่งขึ้นทุกที

❖ และประการสุดท้าย เราควรดำเนินชีวิตให้คู่ควรกับ ‘ชีวิตนิรันดร’ ด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของ ‘องค์พระเยซูเจ้า’... รักองค์พระผู้เป็นเจ้าแบบสุด ๆ สุดจิตใจ สุดวิญญาณ และสุดสติปัญญา และรักเพื่อนพี่น้องเหมือนกับที่เรารักตนเอง หากเราดำเนินชีวิตเช่นนี้ ให้เรามั่นใจได้เลยว่า สักวันหนึ่งภายหน้า เราเองก็จะได้ไปอยู่กับบุคคลที่เรารักในสวรรค์ครับ

❖ พี่น้องลองจินตนาการ ‘ภาพสวนสวย ๆ’ ที่เต็มไปด้วยดอกไม้และพืชพันธุ์นานาชนิดสิครับ กลางสวนมีน้ำพุขนาดใหญ่ และมีเสียงน้ำที่ผ่อนคลาย... ในสวนแห่งนี้ เต็มไปด้วยผู้คนทุกวัย จากทุกสาขาอาชีพ พวกเขาทุกคนยิ้มแย้ม หัวเราะ พุดคุยกัน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขสงบอย่างยิ่ง



❖ นี่คือ ‘สวนสวรรค์’ ครับ เป็นมิติที่ยินดีต้อนรับทุกคน และเป็นมิติที่ทุกคนสามารถจะเข้าไปมีความสุขได้ เป็นมิติที่ไม่มีความทุกข์ทรมาน และยังเป็นมิติที่เราจะได้รับความรักจากพระเจ้า อย่างเต็มเปี่ยมสมบูรณ์อีกด้วยครับ

❖ ‘สวนสวรรค์นี้’ จึงเป็นเครื่องเตือนใจเราครับว่า ความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุด แต่เป็นเพียงการเปลี่ยนผ่านไปสู่ชีวิตใหม่ เป็นชีวิตที่ดีกว่าชีวิตในโลกนี้ อีกทั้งยังเป็นชีวิตที่เราจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและสันติสุขจากพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ครับ

❖ ดังนั้น ขอให้เราเฉลิมฉลอง ‘เดือนแห่งการภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ’ นี้ ด้วยความหวังและความสุขนะครับ... ระลึกถึงพี่น้องของเราที่จากโลกนี้ไปแล้ว อธิษฐานภาวนาสำหรับพวกเขา และพยายามดำเนินชีวิตในแบบที่สักวันหนึ่ง เราจะได้ไปพบเจอกับพวกเขาได้อีกครั้งในพระอาณาจักรสวรรค์ครับ... อาแมน

